

Mục lục các nội dung hùng hũu đũn Philippines tham gia tũp trũn chung

Tác Giả: Trũng Nghũa

Thứ Ba, 09 Tháng 10 Năm 2012 14:44

Nũi dung các bài tũp đũc nhũn mũnh đũu liên quan đũn các lĩnh vũc nhũ cũ u trũ thiên tai, hũ trũ nhũn đũo và an ninh hàng hũi.



Trũn sũn tũu khu trũc USS Bonhomme Richard, tũi cũng Subic Freeport, 122.6 km vũ phũa tũy Manila, 08/10/2012.

REUTERS/Bullit Marquez/Pool

Kũ tũ hũm qua, 08/10/2012, cũc tũp trũn thũng niũn Mũ - Philippines, mang tũn PHIBLEX 2012 - đũ trũ kũo dũi trong 10 ngũy - đũ bũ t đũu tũi khu vũc Vũnh Subic, vũi sũ tham gia cũa mũ tũc lũc ng Hoa Kũ rũ t hũng hũu.

Mục đích của cuộc xung đột ở Philippines tham gia tập trận chung

Tác Giả: Träng Nghäa

Thứ Ba, 09 Tháng 10 Năm 2012 14:44

Đißn ra trong bốißi căng thẳng ngäy sinh tại Bißn Đßng, nhßt là gißa Manila và Bßc Kinh vß chß quyßn bãi đá Scarborough, cuộcß thao diễn quân sự này đß cß cho là cß hßi đß Washington bißu thß bßng hành đßng cß thß chißn lược tăng cường sự hißn diện của mình tại Châu Á.

Nhß thông lệ, cß hai phía Mß và Philippines đßu nhßn mßnh đßn tính chất bình thường của cuộc tập trận, đß cß cho là không nhßm vào ai, và cũng không liên can gì đßn các diễn biến gần đây trong khu vực.

Nội dung các bài tập đß cß nhßn mßnh đßu liên quan đßn các lĩnh vực như cứu trợ thiên tai, hỗ trợ nhân đạo và an ninh hàng hải. Thành quả ngä gißi phân tích đã ghi nhận sự tham gia của một lực lượng hải quân và thủy quân lược chiến Mß hùng hậu khác thường.

Theo chương trình diễn tập, có đßn 2.600 Thủy quân lược chiến Mß tham gia thao diễn, trong lúc phía Philippines chỉ có 1.200 quân mà thôi. Hai bên sẽ tiến hành các bài tập biển đßn thßt, một cuộcß tßn công giả đßnh sự đßng trởßng, một cuộcß bißu diễn của máy bay Mß, và các bài tập phòng chống thiên tai và các hoạt động xã hội như xây dựng lập học, nhà vệ sinh tại các khu vực nghèo khó.

Vß các phương tiện vũ khí, ngoài các loại xe tăng, xe lội nước, tàu thủy biển bờ thường thủy, Hoa Kỳ đã cßnguyên một loại "mßu hßm" đß cß hai tàu khu trục như hộ tống, đßn tham gia tập trận. Bußi lễ khai mạc vào hôm qua đß cß tßchß ngay trên tàu chß trục thăng Bonhomme Richard neo trong Vịnh Subic, bên trên boong tàu là các chiến đßu cß phận lược Harrier, xếp hàng bên cßnh loại trục thăng CH-46 Sea Knight. Gần đây là một chiếc tàu ngầm nguyên tử tßn công nhanh Olympia.

Tập trận quy mô như vậy, nhßng Tổng thống Remigio C. Valdez, Tổng lãnh phó lược trưởng Philippines đã nhßn mßnh rằng sự kiện này không liên quan đßn tranh chấp lãnh thổ, mà chỉ nhằm phát huy năng lực tiếp thu « công nghệ tiên bß ».

Tuy nhiên, các nhà phân tích đã không ngän ngäi gần liền cuộc tập trận Mß - Philippines lần này, cùng với một số hành động phô trương thanh thế khác của Hải quân Mß gần quần đảo Senkaku/Đißu Ngß do Nhật kiểm soát, với chiến lược châu Á mới của Hoa Kỳ, mà mục tiêu là

Mặt trận chiến tranh hàng hải của Philippines tham gia tập trận chung

Tác Giả: Träng Nghäa

Thứ Ba, 09 Tháng 10 Năm 2012 14:44

nhóm chiến tranh hải quân hàng ngày càng tăng của Trung Quốc.

Trên biển Philippines với sự gia tăng RFI qua thềm lục địa của giáo sư Carlyle Thayer tại Học viện Quốc phòng Úc phân tích :

Hải quân Hoa Kỳ đang làm những gì họ luôn luôn làm kể từ Đệ nhất Thế chiến đến nay. Đó là góp phần duy trì quyền kiểm soát vùng biển xa xôi ra xung đột, thông qua sự hiện diện của mình. Cuộc tập trận với Philippines đã được lên chương trình từ lâu.

Việc Mặt trận chiến hàng hải của vùng Biển Đông cũng là một phần trong chiến lược tái cân bằng của Mỹ đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cũng như nhằm trấn an các đồng minh và đối tác chiến lược.

Đúng thái đó cũng nhằm đáp trả các hành động quy tụ đoàn của Trung Quốc ở vùng Biển Đông như thành lập thành phố Tam Sa và đột nhập quân đội đến trú tại đây, công khai thả nhện vi khuẩn hành những cuộc tuần tra trong thềm lục địa của sân bãi Scarborough Shoal. Các hành động kể trên đã bị Bộ Ngoại giao Mỹ phê phán trong một tuyên bố công khai của ngày 03 tháng 8 vừa qua.

Các phương tiện truyền thông Trung Quốc đã phản ứng bằng cách yêu cầu Mỹ “im lặng”. Hoa Kỳ đáp trả bằng hành động “tăng cường thực lực”.

Theo giáo sư Thayer, mới đây, khi có hình ảnh tàu sân bay nguyên tử George Washington đến vùng biển Hoa Đông gần vùng quần đảo Senkaku/Điếu Ngư do Nhật Bản quản lý những bờ Trung Quốc đòi chủ quyền, Hoa Kỳ cũng như cùng một mục tiêu :

Mỹ cũng biển nói thành hành động cụ thể trong quan hệ với Nhật Bản. Hoa Kỳ đã khẳng định rằng vùng quần đảo Senkaku thuộc phạm vi hiểu lầm của Hiệp ước chung với Nhật Bản, trước khi cho thấy rõ sự hiện diện của mình trong vùng, vào một thời điểm quan trọng khi Trung Quốc đang trải qua một tiến trình thay đổi lãnh đạo.

